

Để viết tốt hơn các em cần phải luyện tập chăm chỉ cũng như tham khảo thêm ở các bài văn mẫu Cảm xúc của em về người lao động quanh ta lớp 6 tại chuyên trang của chúng tôi. Nó sẽ giúp các em có thêm nhiều kiến thức về Cảm xúc của em về người lao động quanh ta lớp 6 ý nghĩa phong phú và những từ ngữ hay hơn để áp dụng vào bài làm của mình.

Dưới đây là một số bài văn Cảm xúc của em về người lao động quanh ta lớp 6 ngắn gọn, có ý nghĩa nhất được chia sẻ miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện hiệu quả. Mời các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo.

Bài văn Cảm xúc của em về người lao động quanh ta số 1

"Tôi hiểu được giá trị của lao động qua chai sần của lòng bàn tay, của những giọt mồ hôi thấm áo mẹ cha. Sinh ra trong gia đình lao động chân tay, tôi hiểu sâu sắc hơn hết lời mẹ tôi vẫn dặn: Có làm thì mới có ăn.

Để tồn tại và phát triển, mỗi con người phải tự lao động và sáng tạo rất nhiều. Và để có tôi ngày hôm nay đang trên con đường chinh phục thành công là những tháng ngày khó nhọc của mẹ.

Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo ra những sản phẩm vật chất hoặc tinh thần phục vụ nhu cầu của xã hội. Đó có thể là người bác sĩ tận tâm cứu chữa bệnh nhân, là anh kỹ sư xây dựng những công trình, là những người thầy cô giảng dạy cho thế hệ học sinh bài học hay.

Thế giới tôn vinh những người lao động bằng ngày kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Công nhân thế giới những thế kỷ trước đã đấu tranh để đòi quyền lao động. Nhưng vẫn có những người lao động vẫn phải làm việc không có chủ nhật, không có ngày 1/5 và không bao giờ có giới hạn 8 tiếng một ngày.

Đó là những người thợ, người phụ xây, là bác bán bánh mì, là bác chạy xe chở hàng. Khi nào còn công việc, họ còn làm và khi nào con cái họ còn chưa đủ tiền đóng học, họ vẫn phải tiếp tục làm việc, bất kể thời gian, bất kể nắng mưa. Mẹ của tôi là một người như thế.

Nếu có ai đó hỏi nghề nào cao quý, thiêng liêng nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó là nghề bán hàng rong. Cha mất sớm khi tôi lên 2 tuổi trong một vụ tai nạn lao động. Mẹ tôi quá đau đớn suy sụp và bà bị khủng hoảng tinh thần trong một thời gian ngắn. Dĩ tôi kể lại mọi người phải rất kiên trì an ủi mẹ tôi mới kiên cường vượt qua nỗi đau mà nuôi dạy những đứa con của mình.

Ấn tượng tuổi thơ của tôi là những gánh hàng nặng trĩu trên vai. Bóng dáng của mẹ có mặt từ những con phố này đến những con phố khác. Có lẽ, không có góc gác

nào không in dấu chân mẹ. Mẹ thay cha nuôi chúng tôi. Với tôi, mẹ không những là người mẹ vĩ đại nhất mà còn là một người bố - gánh vác trọng trách gia đình nuôi 4 đứa con ăn học.

Những đồng tiền lẻ từ mớ rau, từ những ngày lao động nhọc nhằn mẹ đã chắt chiu, chúng tôi mới có ngày hôm nay. Nhớ những ngày ấy, dù nắng mưa, mẹ tôi vẫn đều đặn đi bán hàng.

Tiền bán được chẳng đáng là bao nên mẹ phải làm thêm ở quán ăn đêm. Có những hôm quán đông khách, đến hơn 23h, mẹ mới được nghỉ. Những hôm như thế, mẹ lại được mang phần thức ăn thừa của họ về cho chúng tôi.

Sau những ngày làm việc vất vả, lúc nào khuôn mặt mẹ cũng phờ phạc mệt mỏi, và thoáng chút buồn buồn. Anh hai tôi rất thương mẹ, có những khi nhụt chí, anh lại muốn bỏ học để đi làm đỡ đàn cho mẹ bớt khổ. Thế nhưng, mẹ nhất quyết không cho.

Mẹ nói: 'Các con nghỉ học, chỉ giúp được mẹ ngày một ngày hai rồi sau lại khổ như mẹ, mẹ còn đau lòng hơn. Thà rằng có chút vất vả khó khăn nhưng mẹ tình nguyện làm vì tương lai các con'.

Vâng lời mẹ, anh tôi luôn phấn đấu, không ngừng nỗ lực học tập. Giờ đây, anh đã trở thành người thành đạt với thu nhập nhiều người ngưỡng mộ.

Thời gian qua đi, con cái từng bước lớn khôn, mẹ tôi vẫn thế, vẫn giấu đi những nhọc nhằn, buồn phiền để chúng tôi hạnh phúc, vui vẻ.

Có đôi lần tôi nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông hình ảnh những người bán hàng rong phải rời bỏ gánh hàng lần chiếm vỉa hè của họ. Tôi rung rung nhớ tới mẹ và tôi cũng biết đằng sau những người lao động ấy là những đứa con đang khát khao học vấn.

Bỗng nhiên, tôi giật mình mà thấy rằng tốc độ thành công của chúng tôi phải nhanh hơn tốc độ già đi của mẹ. Cảm ơn mẹ đã vì con. Cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên đời.

Đến đây, tôi mới hiểu ra thực sự ý nghĩa của lao động. Lao động không chỉ tạo ra của cải vật chất mà còn là ngọn lửa thắp sáng nguồn sống của mọi người. Lao động không chỉ vì nhu cầu của bản thân mà còn là biểu hiện của đức hy sinh, tình yêu thương.

Ngày quốc tế lao động không đơn giản chỉ là nghỉ ngơi để hưởng thụ thành quả, mà còn là lúc chúng ta biết đến và ghi nhớ công lao của những người chưa bao giờ biết đến ngày quốc tế lao động"

Bài văn Cảm xúc của em về người lao động quanh ta số 2

Đất nước Việt Nam không chỉ được biết đến với vẻ đẹp của thiên nhiên hiền hòa, của núi sông hùng vĩ cùng thời tiết đa dạng trong lành mà còn được biết đến là một đất nước cần cù kiên cường, bất khuất. Con người Việt Nam được tôn vinh bởi vẻ đẹp cần cù, chịu khó và giàu đức hi sinh. Những điều đó đã tạo nên một bức tranh hài hòa về từng đường nét, trở nên sinh động và hấp dẫn hơn.

Hình ảnh những bác nông dân cần mẫn trên từng thửa ruộng, những con trâu hồi hả cày từng miếng đất, những giọt mồ hôi vương trên đôi má đỏ hồng vì nắng nóng của các chị các mẹ để tạo nên những hạt gạo trắng ngần, căng bóng. Để từ đó mang theo những ước mơ, những hoài bão về tương lai tốt đẹp hơn trong cuộc sống của gia đình mỗi người nông dân.

Những bác ngư dân với những làn da nâu mang theo sự mặn mòi của biển cả bao la cùng những đoàn thuyền đánh cá nối đuôi nhau ra khơi đem theo bao sự hứa hẹn về một sự trù phú. Những cái nheo mắt, những làn da rám nắng cùng bao vất vả, nguy hiểm cứ thế đi bên cuộc đời của những người con đất biển. Cuộc sống chài lưới- cuộc sống nhọc nhằn nhưng cũng đẹp rạng ngời như ánh bình minh trên biển cả mênh mông.

Trở lại với miền Tây bao mùa nước nổi, cùng những nụ cười dễ mến của những con người nơi đây trái tim ta không khỏi bồi hồi xao xuyến. Những con người lao động nơi đây quanh năm làm bạn với nước với chiếc xuồng ghe để phục vụ cho công cuộc mưu sinh đầy vất vả và nguy hiểm.

Cuộc sống vốn rất khắc nghiệt, thiên nhiên cũng vô vàn tai họa khó lường nhưng vượt lên trên những khó khăn đó con người lao động Việt Nam vẫn mang một tinh thần vượt khó, một sự chăm chỉ cần mẫn và giàu đức hi sinh mà không một dân tộc nào có thể sánh bằng. Để nụ cười mãi vượt lên trên những nhọc nhằn ấy tô điểm thêm cho một tương lai tươi sáng.